

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ	
T. TRÀ VINH	
Số: 697	7-CT/TU
ĐẾN Ngày: 26.6.2018	
Chuyển: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thi hành án dân sự	

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác này; số vụ việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau nhiều; số tiền tạm ứng án phí còn tồn đọng nhiều; một số vụ việc còn vướng mắc, khó khăn chưa được giải quyết dứt điểm, khiếu nại, tố cáo còn phát sinh. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ. Sự hiểu biết và tính chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác thi hành án dân sự chưa thật sự cao. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa sâu sát, còn xảy ra tình trạng vi phạm trong công tác thi hành án. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức cơ quan thi hành án có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trên và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; kịp thời tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, hành chính trọng tâm là Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020"; Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, Luật Tổ tụng hành chính năm 2015; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ "về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự"... Chỉ đạo đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động để cơ quan, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà

nước về công tác thi hành án dân sự, hành chính. Định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết, cấp ủy nghe cơ quan thi hành án dân sự báo cáo kết quả hoạt động và việc tổ chức thi hành những vụ việc còn tồn đọng, phức tạp trên địa bàn.

2. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo Ủy ban nhân dân tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, hành chính; chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. Chỉ đạo phối hợp tốt giữa các đơn vị có liên quan với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài có ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; các vụ án, vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo nhưng chưa được thi hành dứt điểm; có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu chặt chẽ, đồng bộ và làm không hết trách nhiệm của cơ quan, địa phương trong phối hợp, tổ chức thi hành án dân sự.

Chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính bảo đảm tất cả các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được chấp hành nghiêm, thi hành kịp thời, đúng quy định.

3. Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; tập trung lãnh, chỉ đạo phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác hàng năm; triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và có điều kiện thi hành. Chú trọng công tác giáo dục, thuyết phục, tạo điều kiện thuận lợi để người phải thi hành án tự nguyện thi hành; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thi hành các vụ việc có điều kiện, vụ việc khó khăn, phức tạp hoặc có chống đối, cản trở thi hành án. Tập trung giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác thi hành án.

Tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; bảo đảm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức thi hành án theo quy định.

Nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan thi hành án dân sự gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn đậy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ.

Thường xuyên liên hệ, phối hợp với Tòa án yêu cầu kịp thời chuyển giao các bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành nhằm xử lý dứt điểm các khoản thu tạm ứng án phí, tạm thu chờ xử lý còn tồn đọng. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tập trung xác minh, thu hồi có hiệu quả tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã có hiệu lực pháp luật.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan chức năng trong công tác thi hành án dân sự; chủ động báo cáo cấp ủy xin ý kiến đối với những vụ thi hành án khó hoặc liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

4. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

5. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, thi hành phân trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự liên quan đến tham nhũng, kinh tế; các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án, những vụ việc thi hành án có giá trị tiền, tài sản lớn, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; việc chấp hành pháp luật của lực lượng chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự... Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan Nhà nước trong công tác thi hành án dân sự, hành chính. Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án dân sự.

6. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên phối hợp, hỗ trợ thực hiện các biện pháp thi hành án và cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác

khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, bảo đảm các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm của cấp ủy, chính quyền và cơ quan thi hành án dân sự các cấp.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.

8. Cấp ủy, chính quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chi thị này ở địa phương, đơn vị mình; định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy). Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chi thị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm, chỉ đạo.

Chi thị này được phổ biến đến Chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp,
- Vụ 8 - BNCTW,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



Ngô Chí Cường